

วันที่ 7 ธันวาคม 2564

**เรื่อง** แจ้งราคาเสนอขายสุดท้าย (Final Price) และระยะเวลาการเสนอขายในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มเพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ของบริษัท เวิลด์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) (“WFX”)

**เรียน** กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“**บริษัทฯ**”) ได้แจ้งเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เวิลด์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (pre-emptive right) นั้น บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่าแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และร่างหนังสือชี้ชวนของ WFX ที่ได้ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2564 และกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกของ WFX คือ 7.20 บาทต่อหุ้น และระยะเวลาการเสนอขาย วันที่ 9, 13 ธันวาคม 2564 เวลา 9.00 – 16.00 น. และ 14 ธันวาคม 2564 เวลา 9.00 - 15.00 น. สำหรับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“TRUBB”) ตามสัดส่วนการถือหุ้นใน TRUBB (Pre-emptive Right) และวันที่ 15 - 16 ธันวาคม 2564 เวลา 9.00 - 16.00 น. , วันที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 9.00 -12.00 น. สำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ WFX ผู้มีอุปการะคุณของ WFX และบุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์

โดย WFX สงวนสิทธิไม่เสนอขายและไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ WFX ให้แก่บุคคลหรือผู้จองซื้อรายใดหากการดำเนินการดังกล่าวทำให้ หรืออาจเป็นผลให้ (ก) WFX มีหน้าที่ที่จะต้องดำเนินการใด ๆ ตามกฎหมายต่างประเทศนอกเหนือไปจากที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ของประเทศไทย หรือ (ข) ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการหรือเงื่อนไขที่กำหนดในการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้น

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ WFX รวมถึงรายละเอียด การจองซื้อของผู้ลงทุนในกลุ่มต่างๆ จากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และหนังสือชี้ชวนของ WFX ซึ่งได้ยื่น ไว้แก่สำนักงาน ก.ล.ต. ได้ที่ [www.sec.or.th](http://www.sec.or.th) จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดเผยแพร่ต่อประชาชนและผู้ลงทุนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายภัทรพล วงศาสุทธิกุล)  
กรรมการผู้จัดการใหญ่

## ไม่มีการเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้ในประเทศสหรัฐอเมริกา

**คำเตือน** การแจกจ่ายเอกสารฉบับนี้ไปยังประเทศหรือเขตอำนาจรัฐอื่น ๆ นอกจากประเทศไทย อาจเป็นการ ต้องห้ามตามกฎหมาย ผู้ที่ได้รับเอกสารฉบับนี้ควรศึกษาและปฏิบัติตามข้อจำกัดทางกฎหมายนั้น ๆ เอกสารฉบับนี้ไม่ได้ถูก จัดทำเพื่อเผยแพร่ การตีพิมพ์ หรือแจกจ่าย ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม ในหรือไปยัง ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศอื่นใด เอกสารฉบับนี้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อแจ้งข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นการเสนอขายหรือการชักชวนให้เข้าซื้อ หลักทรัพย์ใด ๆ และไม่มี การเสนอขายหรือซื้อหลักทรัพย์ในประเทศหรือเขตอำนาจรัฐใดที่การเสนอขาย การชักชวนการเสนอ ซื้อ หรือการขายหลักทรัพย์นั้นขัดต่อกฎหมาย หลักทรัพย์ที่กล่าวถึงในเอกสารฉบับนี้ยังไม่ได้นำไปจดทะเบียนภายใต้กฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1933 รวมทั้งที่ ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม หรือกฎหมายของรัฐใด ๆ ในประเทศ สหรัฐอเมริกาหรือประเทศอื่นใด และจะไม่มี การเสนอขายหรือการขายหลักทรัพย์ดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ ประเทศอื่นใด ทั้งนี้ ไม่มีความประสงค์ที่จะจดทะเบียนไม่ว่าส่วนหนึ่งหรือส่วนใดหรือว่าทั้งหมดของการเสนอขายหลักทรัพย์ใด ๆ ที่กล่าวถึงในเอกสารฉบับนี้ในประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศอื่นใด หรือดำเนินการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนใน ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศอื่นใด